

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย เนื่องในวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ เราก็จะได้มาพัฒนาตนเองเพื่อที่จะให้ได้รับคุณงามความดี การที่ปีเก่าล่วงไปแล้วมีอะไรที่ขัดข้องบางสิ่งบางอย่างที่ดี หรืออะไรที่ไม่ดีไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เราประพฤติปฏิบัติตนแล้วเราก็จะได้ลดละเลิกไปกับปีเก่าเสีย ปีใหม่ตั้งชีวิตใหม่ เพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปกว่าปีเก่า เราก็ควรจะสำนึกระลึกคว่าปีเก่านั้นเราได้ทำอะไรไว้บ้าง เราพูดจาปราศรัยในเรื่องอะไร ได้คิดอะไรไว้ในจิตใจในใจของตนเอง เรามาประมวลคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ที่ได้ผ่านมาแล้ว ว่ามีอะไรที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น จะได้หาวิธีลดละปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ทางด้านกายก็ดี เราได้ทำไว้ อะไรทุกสิ่งทุกอย่าง มันถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาไหม หรือมันขัดข้องไม่ดีไม่งาม มันเกิดขึ้นก็ให้พิจารณาแล้วก็ได้หาวิธีลดละปล่อยวางมันเสีย แล้วก็พัฒนาตนเองตั้งตัวใหม่ มาศึกษาใหม่ มาปฏิบัติใหม่ เพื่อให้เรามีชีวิตมีกำไรในปีใหม่ เหตุฉะนั้นเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทุกคนก็มีความตั้งใจว่าจะทำคุณงามความดี ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปกว่าปีที่แล้วเรื่อยๆ ไป ก็เรียกว่าการตั้งตนเอาไว้เมื่อได้คุณงามความดี การที่ได้พูดจาปราศรัยอะไรต่างๆ ต่อซึ่งกันและกันนี้ ไม่ให้มีโกรธมีเกลียดกันต่างๆ อันไหนที่พูดจากันไม่ดีไม่งามก็ลดละปล่อยวางไปกับปีเก่าเสีย ปีใหม่นี้การพูดจาปราศรัยก็ให้มีสติสัมปชัญญะ สำรวมในการพูดจาปราศรัยให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องที่ควร ตามธรรมะคำสอนของทางพระพุทธศาสนา ก็จะนำพาชีวิตของพวกเราให้เป็นคนใหม่เหมือนปีใหม่ ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง บัดนี้ทางด้านจิตใจก็ดี จิตใจของเรานี้เป็นอย่างไร ได้ทำคุณงามความดี จิตใจของเรามีความสุขไหม อยู่มีความสบายไหม คิดเรื่องอะไรต่างๆ เราควรคำนึงถึงเรื่องอย่างนั้น ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติพิจารณาด้วยปัญญา สอดส่องมองดูตนเอง ว่า..เอ.. การพูดการคิดของเรานี้ ถ้าสิ่งใดไม่ดีไม่งามแล้ว มันเกิดขึ้นกับเราทำให้จิตใจเศร้าหมอง จิตใจไม่แจ่มชื่นเบิกบาน ก็ควรละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นออกไปจากกายวาจาใจของตนเอง ก็เรียกว่าเป็นคนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ตนเองเป็นคนใหม่ คนที่จะบรรลุธรรมได้คุณงามความดีก็จะเป็นอย่างนั้น ตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนเอาไว้ ตั้งแต่ก่อนไม่เคยได้ทำทานการกุศล เราก็ได้ทำทานตามกำลังของตนเอง ก็ตั้งตัวใหม่ การพูดจาปราศรัยก็ดี ถ้าไม่ดีแล้วเราก็ละออกไป ตั้งตนเป็นผู้ที่มีการพูดจาปราศรัยให้ถูกตามหลักศีลธรรม อยู่ในศีลธรรม พูดจาปราศรัยกันไพเราะเสนาะหูก็ดี พูดจาไม่มีเหตุมีผลก็ดี มีอะไรที่ควรพูดเราก็จะได้พูดกัน ในสิ่งที่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจซึ่งกันและกัน ให้ดูกันทั้งเวลาเย็นดินนังนอน พูดจาปราศรัยกันที่ไหน เจอกันที่ไหนก็ทำจิตใจให้สบาย ทำจิตใจให้แจ่มชื่นเบิกบาน พูดจาปราศรัยกันก็ดีก็พูดแต่เรื่องที่

ไฟเราะเสนาะหู พุคแต่เรื่องทีคนอยากฟัง คนไหนคนไหนก็อยากฟังเรื่องทีดีกันทั้งนั้น เรื่องทีไม่ดีไม่มีใครอยากฟัง

.. เหตุฉะนั้นเมื่อเรารู้เรื่องอย่างนี้แล้ว การทีจะพูดจาปราศรัยไฟเราะเสนาะหูต่อซึ่งกันและกัน ก็จักชักชวนคนให้มาทำคุณงามความดีได้ด้วยการพูดจาปราศรัย ทีนี้ทางด้านจิตใจ อยู่ด้วยกันหรือมองหน้ามองตากันก็ดี ไปมาหาสู่กัน จิตใจให้มีเมตตาอารีสามัคคีปรองดองต่อกันแล้ว ก็จักทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขเกิดขึ้นอยู่ในคุณงามความดี เรียกว่าเป็นคนตั้งใจพัฒนาตนเองใหม่ อันคนทีจะบรรลุนิยาม ตั้งแต่โตดบันบุคคล สกิทาคามี อนาคตามีก็ดี จนบรรลุถึงพระอรหันต์ขั้นสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา ก็ต้องมาพัฒนากายวาจาใจของตนเองเสียใหม่ ละความชั่วออกไปจึงจะได้คุณงามความดี คนเรานี้ต้องรู้จักเลือกของของทีไม่ดีไม่งามใครเขาก็ไม่เอา ก็เลือกเอาแต่ของทีมันดีมันงาม เหมือนคนฉลาดเลือกผลไม้ ผลไม้ต่างๆเมื่อเราไปซื้อไปหา ก็เลือกเอาแต่ลูกทีมันดี ลูกทีมันไม่ดีทีมันเน่าก็ทิ้งไปเสีย ก็เลือกเอาแต่ลูกทีมันดีมากินมารับประทาน ฉนั้นใดก็ดีคุณงามความดีทีเราจะพากันพัฒนาตนเองก็เหมือนกัน เราก็เลือกสรรหาแต่สิ่งทีมันดีทำแล้วมันมีความสุขสบายปลื้มใจ เหมือนกับคนเรานี้ตั้งใจมาทำบุญทำทานการกุศล ก็เพื่อทีจะทำคุณงามความดีให้ได้ ก็จักมีความสุขภูมิใจในชีวิตของตนเองทีได้ทำคุณงามความดี ก็จักได้พากันชักชวนทำคุณงามความดี เมื่อนึกขึ้นมาทีไรก็มีความสุขใจ ในใจของเราก็มีเมตตาอารีสามัคคีปรองดองกัน ไม่โกรธไม่เกลียด ไม่เกลียดไม่แค้น ไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรผู้ใด อยากให้ผู้ที่มาเกิดร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแล้ว อยากให้ทุกคนทุกคนนั้นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ ให้มีอายุมันขวัญยืน ได้ทำคุณงามความดีสืบต่อไป อันนี้ชีวิตของพวกเรามาถึงขนาดนี้ได้ก็ยังมีโชคดี หมู่เพื่อนของพวกเราทั้งหลายก็ดี แม้จะเป็นพระครูบาอาจารย์หลวงปู่ต่างๆท่านก็จากละกันไปเรื่อยๆ แต่ท่านก็ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ แม้กระทั่งญาติพี่น้องของพวกเราผู้เฒ่าผู้แก่ ท่านได้ทำคุณงามความดีไว้ก็ได้ละจากพวกเราไปเรื่อยๆ พวกเรายังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าชีวิตทีมีกำไร ได้ทำคุณงามความดีทีจะฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองให้ได้ตามกำลังความสามารถของตน ก็มี ความปลื้มใจในชีวิตของตน ว่าชีวิตของตนก็เป็นอย่างนี้ เราอยากได้คุณงามความดีก็ให้พากันตั้งใจปฏิบัติ ไม่มีอะไรอื่นนอกจากคุณงามความดี การปฏิบัติตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีเรียกว่าการเปลี่ยนชีวิตใหม่ เป็นชีวิตทีจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ เหมือนคนทีเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ แก้ไขสิ่งทีไม่ดีไม่งามคนสกปรกก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด เหตุฉะนั้นตามหลักพระพุทธศาสนา ถ้าไม่ให้ออกันหยาบ ใครทีร่างกายไม่ดี ก็เรียกว่าศีลสกปรก ถ้าพูดจาปราศรัยไม่ดีก็เรียกว่าพูดจาปราศรัยสกปรก ในด้านจิตใจก็ดี ถ้าคิดไม่ดีไม่งามต่อซึ่งกันและกัน คิดแล้วมีความสุขก็เรียกว่าใจสกปรก ทางด้านศาสนาท่านจึงให้ทำความสะอาดทางด้านจิตใจให้มีศีลธรรม การพูดจาให้มีตามหลักศีลธรรม ทางด้านจิตใจก็มีจิตใจทีขาวสะอาดผ่อง

ใส ไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่เคียด ไม่แค้น ไม่อาฆาตพยาบาทของเวรใคร มีแต่เมตตาให้อยู่ด้วยกันมีความสุข แบบนี้ก็จะเป็นคุณงามความดีที่เหมาะสม พอถึงปีใหม่ก็จะมีความสุขครบรอบในปีใหม่ได้ เป็นโชคดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ โชคดีแล้วที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาที่สอนให้มีเหตุผล ว่าทำดีมีความสุขทำบาป ความชั่วมีความทุกข์ ทุกคนมั่นใจอย่างนั้นจึงพากันตั้งใจทำคุณงามความดี

..เหตุฉะนั้นแล้วในวาระคติขึ้นปีใหม่นี้ก็ขออำนวยการพรให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกท่าน หากมีจิตประสงค์งานปรารถนาในสิ่งใดที่ได้ตั้งใจอธิษฐานเอาไว้แล้ว ก็ขอให้อำนาจบุญกุศลคุณงามความดีและคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงปกป้องคุ้มครองปฏิบัติรักษาณะศรัทธาทั้งหลาย ไปทางใต้ทางเหนือก็ดีให้อยู่รอดปลอดภัย อยู่ที่ให้มีมีความสุขกายสุขใจ อันนี้เมื่อเรามีคุณงามความดีสุขกายสุขใจแล้ว ดังที่เราได้กล่าวคำถวายทานไปแล้ว รักษาศีลก็ได้สมาทานรักษาศีลแล้ว เรียกว่ามีศีลสมบูรณ์ ก็สามารทำให้ตนเองนั้นมีความสุข ตั้งอยู่ในคุณงามความดี เมื่อมีคุณงามความดีมีความสุขอย่างนี้ ก็ขอให้ทุกคนอย่าลืม อย่าลืมนึกว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเรามีประมุขของประเทศชาติของเรา ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ก็ได้บำเพ็ญคุณงามความดีมากมายเหลือทีเดียว ให้พวกเราโน้มระลึกถึงคุณงามความดีแม้จะมีน้อยก็ตาม พระองค์นั้นมีบุญบารมีมากกว่าพวกเราก็ตาม แต่เราก็จะให้ไปตามน้อย คือแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลคุณงามความดีทั้งหลายนี้ตอบแทนบุญแทนคุณของท่าน ที่ท่านได้กระทำเอาไว้แล้ว ก็เพิ่มพูนบุญบารมีให้ ให้ท่านเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปในชีวิต แม้จิตใจจะพ้นออกจากร่างกายแล้ว เหลือแต่รูปร่างกายอยู่ก็ตาม แต่จิตวิญญาณนั้นพระองค์ได้สร้างคุณงามความดีไว้แล้ว ก็จะไปสู่สุคติสวรรค์ หรือถ้าบุญบารมีขั้นสูงขึ้นไปอีกก็จะไปสู่ชั้นพรหมโลก ถ้าหากว่าบุญบารมีพร้อมมูลแล้ว มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด พ้นจากกิเลสความโลภความโกรธความหลง ปลดปล่อยออกจากดวงใจให้จิตใจวสะอาดบริสุทธิ์แล้ว ท่านก็จะไปสู่สุคติอันเกษมสันต์ คือเมืองพระนิพพานไปได้เหมือนกัน

..เหตุฉะนั้นเราควรที่จะแผ่เมตตาให้ท่าน และแผ่เมตตาให้ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่ไม่ดีไม่งามเมื่อปีก่อน ให้ลบละปล่อยวางไปเสีย ให้มีแต่คุณงามความดีอยู่ในจิตใจของเรา ให้มีแต่ความสุขรื่นเริง ตั้งแต่นี้ต่อไปเวลารับพรก็ให้ตั้งใจทุกท่าน ช่วยกันแผ่เมตตา ให้นึกในใจ ให้ส่งความสุขในใจเรียกว่าบุญ ไปให้ทุกคน แม้ว่าจะไม่ไ้มาในที่นี้ก็ขอให้ได้รับกับทุกคน และแผ่เมตตาไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกัน แต่ต่อไปก็ให้ตั้งใจเวลารับพร แผ่เมตตาตั้งที่กล่าวมาแล้วนั้นด้วยทุกท่านทุกคน..